

Số: 523 /KH-PGDĐT-NV

Vĩnh Thạnh, ngày 23 tháng 9 năm 2015

## KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 308/SGDDĐT-BATGT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016 và Công văn số 1780/SGDDĐT-CTHSSV ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc ổn định trật tự an toàn giao thông tại các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh, công chức, viên chức và cha mẹ học sinh; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, góp phần thiết lập kỷ cương về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, đẩy lùi hành vi vi phạm về an toàn giao thông trong học sinh, công chức, viên chức; giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, công chức, viên chức ngành giáo dục.

#### II. YÊU CẦU

1. Tất cả các trường học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016 đến học sinh, công chức, viên chức và cha mẹ học sinh.

2. 100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định hoặc chưa có giấy phép lái xe; đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay.

#### III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC



- Tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, công chức, viên chức và cha mẹ học sinh về Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản liên quan.

- Các khẩu hiệu tuyên truyền:

- + Tính mạng con người là trên hết;
- + Đã uống rượu; bia - Không lái xe;
- + Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường;
- + Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy;
- + Dừng lại quan sát trước khi đi qua đường;
- + Chấp hành quy định an toàn khi đi đò;
- + Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn.

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông:

+ Đối với các trường mầm non, mẫu giáo: Giáo dục trẻ làm quen với một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; giáo dục kỹ năng ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; kỹ năng đi bộ an toàn; giáo dục trẻ làm quen với tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định; tuyên truyền, nhắc nhở cha mẹ học sinh đưa – rước trẻ phải chấp hành tốt Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cho trẻ.

+ Đối với các trường tiểu học: Giáo dục học sinh đi bộ, đi xe đạp trên đường an toàn, đi bộ qua đường an toàn; giáo dục kỹ năng ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; kỹ năng an toàn khi đi ô tô, xe buýt; giáo dục học sinh hiểu rõ và chấp hành tốt hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông; tuyên truyền, nhắc nhở cha mẹ học sinh đưa – rước học sinh phải chấp hành tốt Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh.

+ Đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Giáo dục học sinh đi xe đạp trên đường an toàn, đi bộ qua đường an toàn ở nơi không có biển chỉ dẫn; điều khiển xe đạp điện, xe máy điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện; giáo dục học sinh hiểu rõ và chấp hành tốt hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu



lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông, nhận thức về tình hình tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông; tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; tuyên truyền độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; tuyên truyền, nhắc nhở cha mẹ học sinh đưa – rước học sinh phải chấp hành tốt Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh.

- Hình thức tuyên truyền, giáo dục và giải pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền, giáo dục thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề; các hội thi tìm hiểu An toàn giao thông; sân khấu hóa trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp; bảng tin; phát thanh học đường.

+ Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ dạy chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; lồng ghép vào các môn học; thông qua các hoạt động ngoại khóa.

+ Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi, ...

+ Tổ chức cho học sinh, công chức, viên chức ký cam kết chấp hành tốt Luật An toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

+ Tổ chức họp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động và ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ, học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

+ Xây dựng mô hình “Công trường an toàn giao thông”, có phương án cụ thể, hợp lý, không để ùn tắc giao thông trước công trường nhất là vào các giờ tựu trường và giờ tan học; tuyên truyền với phụ huynh bằng nhiều hình thức để phụ huynh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, không đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường vào giờ đưa đón học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nơi đậu xe của phụ huynh trong giờ đưa đón học sinh.

+ Xây dựng quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh học sinh để cùng phối hợp thực hiện.

+ Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: tổ chức cho học sinh đăng ký thực hiện Chuyên hiệu An toàn giao thông; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho đội viên dưới nhiều hình thức hấp dẫn, thu hút, phát huy vai trò tự quản, chủ động của đội viên; tổ chức các cuộc thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng của đội viên để xếp hạng và công nhận chuyên hiệu An toàn giao thông cho đội viên.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh triển khai Kế hoạch đến các trường trực thuộc, chỉ đạo hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch và triển khai



thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường năm học 2015-2016; thường xuyên kiểm tra, giám sát các trường triển khai và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại các trường trong năm học 2015-2016; tổ chức các hội thi An toàn giao thông cho học sinh, công chức, viên chức và cha mẹ học sinh tham gia; tham gia tốt các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức.

- Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường năm học 2015-2016; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, công chức, viên chức và cha mẹ học sinh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

Trên là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh, yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai và tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai và thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thực hiện ././

**Nơi nhận:**

- Các trường trực thuộc;
- Lưu: NV, HCTH.



**Phan Văn Hợi**